



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 26 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. 'สศก.'เผยยอดชาวสวนโคนยางหลุดเป้า	กรุงเทพธุรกิจ
2. อุตตมมันใจพชร.นำจัดรบ.ลั่นชนะเลือกตั้ง	มติชน (กรอบบ่าย)
3. คอลัมน์: ชาวทะเลคน: โทหวตฉลุย 2 กกต. 'เลิศวิโรจน์-ฐิติเชษฐ'	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
4. 'เสรีพิศุทธ์'จับปลต'กฤษฎา'แก้ยางพาราล้มเหลว	ไทยโพสต์
5. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
6. กษ.บูรณาการวางแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ พัฒนาสุขภาพดิน...	สยามรัฐ
7. แปลงใหญ่โคนม-มันฯ-ข้าวโพด MOUซื้อขายผลิตผลการเกษตร	สยามรัฐ
8. บิ๊กกษ.บี'อปท.'เร่งใช้ยงทำถนนต้นราคา	แนวหน้า
9. เดลินิวส์: ต้องจัดการเหียบขาด	เดลินิวส์
10. 'อุตตม'มันใจพชร.ชนะเลือกตั้ง รบ.เสียงข้างมาก	มติชน
11. สุขทัยศึกลุยตั้งทัวร์	มติชน
12. ภาพข่าว: นายประสงค์ ประไพตระกูล	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

หัวข้อข่าว : 'สศก.'เผยยอดชาวสวนโค่นยางหลุดเป้า

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 11022 หน้า : 5(บนขวา)

'สศก.'เผยยอดชาวสวนโค่นยางหลุดเป้า

กรุงเทพฯธุรกิจ ● "สศก." ติดตามไทยนิยม
โค่นยางเก่าทั้ง พบเกษตรกรร่วมโครงการ
ต่ำกว่าเป้า เผยเร่งเตรียมแผนจ่ายเงิน
ช่วยเหลือชาวสวนยาง

**นางสาวจรียา สุทธิไชยา เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**
เปิดเผยว่า การติดตามโครงการพัฒนา
อาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความ
ยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรตัดโค่นต้น
ยางในพื้นที่ 65 จังหวัด เพื่อลดพื้นที่ปลูก
ยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่
ระบบ อีกทั้งลดความเสี่ยงผลกระทบ
จากราคายางตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกรชาวสวนยาง มีการสนับสนุน
เงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยางให้เกษตรกร
2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท
และงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมด้านการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการ
ทำอาชีพชาวสวนยาง โดยการจัดอบรม
ให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพด้านพืช
ปศุสัตว์ และประมง หลังการตัดโค่น
ต้นยาง

ทั้งนี้ สศก. ได้ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการ พบว่าโครงการ
ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.
2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน
14,623 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 93,062
ไร่ เกษตรกรตัดโค่นต้นยางแล้วเสร็จ
13,030 ราย ในพื้นที่ 69,080 ไร่ จาก
เป้าหมาย 3 หมื่นราย พื้นที่ 1.5 แสนไร่

โดยเกษตรกร 37% ตัดสินใจนำพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการ เนื่องจากเห็นว่าต้นยางไม่
สมบูรณ์ ให้ผลผลิตน้อย ส่วน 28% เห็น
ว่าราคายางพาราตกต่ำ และ 23% ต้องการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ ในขณะที่ 12% ขาด
แรงงานในการดูแล

นางสาวจรียา กล่าวอีกว่า ขณะนี้
เกษตรกร 74% ได้รับเงินอุดหนุนค่าตัด
โค่นต้นยางงวดที่ 1 แล้ว และเข้ารับการ
อบรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่
เพื่อทดแทนการทำอาชีพชาวสวนยาง
โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
สนใจด้านการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชไร่ และพืชผักสวนครัว และงวดที่
2 เกษตรกร 61% ได้รับเงินอุดหนุนค่า
ตัดโค่นต้นยางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้เร่งดำเนินการให้
เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุน

สำหรับภาพรวมเกษตรกรมีความ
พึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ
ระดับมาก และยังคงต้องการให้ภาครัฐ
ขยายโครงการและสนับสนุนเงิน
อุดหนุน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรให้ข้อคิด
เห็นว่าภาครัฐควรปรับลดหลักเกณฑ์
การกำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการ

อุตตมมันใจพปชร.นำจัดรบ. ล่วงหน้าเลือกตั้ง

**‘ผู้สมัคร-นโยบาย’พร้อม
วันสุดท้ายยังแห่เข้าพรรค
เฉลิมชัยแล้วจะรู้ใครคิดผิด
15กลุ่มจ่อวิตชิงสส.ปี62
นลินีหน.พธ.แทนสมพงษ์**

‘อุตตม’ลั่นนำ‘พปชร.’ชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเสียง
ข้างมาก ชี้‘นโยบาย-คน’พร้อม อดีต ส.ส.แห่สมัคร
เข้าพรรคแน่น (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

อุตตม

กกต.พร้อมรับสมัครส.ว.26พ.ย.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ต.อ.จตุรวิทย์
กุ่มมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) กล่าวถึงความพร้อมการเลือก ส.ว.ว่า
การเลือก ส.ว.แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยวันที่
26-30 พฤศจิกายน จะเป็นการเปิดรับสมัคร
ส.ว.ระดับอำเภอ ซึ่งทางอำเภอก็จะเตรียม
สถานที่รับสมัครและเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอย
อำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาสมัครด้วยว่า
จะต้องทำอะไรหรือเตรียมเอกสารอะไร
บ้าง ซึ่งทางสำนักงานพร้อมคอยช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกหากติดขัดปัญหาใด
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเลือก ส.ว.นั้น ได้
เน้นย้ำตลอดว่าอยากให้ผู้สมัครเตรียมตัว
ให้พร้อม อยากให้มาสมัครกันตั้งแต่วันแรกๆ
เพราะหากพบปัญหาที่จะได้แก้ไขได้ทัน

พร้อมแจจจัดลต.คุยบักตู่7ธ.ค.

พ.ต.อ.จตุรวิทย์กล่าวต่อว่า สำหรับความ
คืบหน้าเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งในวันที่ 25
พฤศจิกายนนี้ จะเป็นวันสุดท้ายที่สำนักงาน
กกต.จังหวัดเปิดรับคำร้อง คำคัดค้านต่างๆ
เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อปิดรับแล้ว
ทางสำนักงาน กกต.จังหวัดจะต้องนำเสนอ
ให้ทางสำนักงานกกต.ได้รับทราบ เรื่องการ
แบ่งเขต กกต.จะเร่งพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว
ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย
กรัฐมนตรี กำหนดวันหารือกับพรรคการเมือง
ในวันที่ 7 ธันวาคมนั้น กกต.จะรายงานความ
พร้อมเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง
ส.ส.ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

รับรองแล้ว27จาก42พรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการยื่น
คำขอจดทะเบียนเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกลุ่ม
การเมือง ยื่นคำขอ จำนวน 124 กลุ่ม โดยนาย
ทะเบียนออกใบรับรองแจ้งการจัดตั้งพรรค

(พ.ก.7/2) จำนวน 127 กลุ่ม มีพรรคการเมือง
ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนพรรค จำนวน 42 พรรค
กกต.มีมติรับรองเป็นพรรคการเมืองแบบ
สมบูรณ์แล้ว จำนวน 27 พรรค อาทิ พรรค
พลังพลเมืองไทย พรรคประชาชนปฏิรูป
พรรคอนาคตใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติ
ไทย พรรคประชาชาติ พรรคพลังประชา
รัฐ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นต้น ส่วนอีก 15
พรรคการเมืองที่ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
กับทาง กกต.นั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนของการ
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานต่างๆ

วิษณุชี้7ธ.ค.ชัดเจนนปลดล็อก

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดวันหารือร่วม
กับพรรคการเมืองเพื่อปลดล็อกให้สามารถทำ
กิจกรรมทางการเมือง ในวันที่ 7 ธันวาคมว่า
คสช.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
อาจจะเป็นผู้เชิญพรรคการเมือง เพื่อหารือ
กันถึงแผนและแนวทางทางการเมืองตาม
โรดแมป โดยขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใน
วันดังกล่าวจะได้ข้อสรุปใดบ้าง แต่มีเหตุผล
อันควรเชื่อว่าในวันดังกล่าวน่าจะได้รับความ
ชัดเจนในการปลดล็อกแน่ๆ แต่ไม่ทราบว่าจะ
จะมีการร่างระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกันขึ้น
มาหรือไม่ อยู่ที่ คสช.จะพิจารณา

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนร่างกฎหมายต่างๆ
ที่รัฐบาลอยากผลักดันให้สำเร็จนั้น ขณะ
นี้มีอยู่หลายฉบับ คาดว่าจะดำเนินการได้
ทัน แม้จะมีความเสี่ยงในชั้นสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ว่าจะพิจารณาได้เสร็จก่อน
15 กุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ ส่วนกรณี 4
รัฐมนตรีที่ไปร่วมงานการเมืองกับพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) นั้น ไม่เคยมาขอคำปรึกษา
ใดๆ เกี่ยวกับพรรค ไม่เคยรับปรึกษาอะไรนอก

มติชน

กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 27 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14870

Col.Inch: 262.60 Ad Value: 407,030

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

PRValue (x3): 1,221,090

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: อุดมมั่นใจพปชร.นำจัดรบ.ลั่นชนะเลือกตั้ง

รับฟังปัญหา - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และกรรมการบริหารพรรค เดินทางมาพบประชาชนที่ตลาดชุมชนห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ในเวทีโครงการต่อยอดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อเพื่อรับฟังปัญหาที่ดินของประชาชน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน



ลงใต้ - ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค ทชช. พร้อมแกนนำพรรค ร่วมร่วกับชาวบ้านที่ยกขบวนกันมาต้อนรับ ในการประชุมเพื่อตั้งสาขาและเลือกกรรมการสาขาพรรค ลำดับที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ โรงแรม ราวดี จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่เคยมาถามบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของพรรค

อุดมมั่นใจพปชร.ชนะเลือกตั้ง

นายอุดม สวานายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ “มติชน” ถึงเป้าหมายการขับเคลื่อน พปชร.ในการเลือกตั้งปี 2562 ว่า “ผมมาทำ พปชร.ต้องหวังชนะเลือกตั้ง ไม่ว่าจะชนะอย่างไรก็ตาม พวกเราหวังว่าจะได้เข้ามาเป็นรัฐบาล เพื่อจะได้ทำงานต่อ จะต้องชนะ แต่รูปแบบใดนั้นเป็นเรื่องของอนาคต อาจเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะคุยกัน แต่ตั้งเป้าหมายคือชัยชนะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่อยู่บนพื้นฐานอุดมการณ์ที่มี อีกทั้งคาดหวังจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก ไม่ได้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพราะเสถียรภาพของรัฐบาลมีความสำคัญ หากมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีเสียงมากพอที่จะทำงานได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ ส.ส.กี่ที่นั่ง แต่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบทั้ง 350 เขต และจะทำงานเต็มที่

พปชร.ทำไปอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่และหลายรูปแบบ ผลโพลน่าเชื่อมั่น แต่เอามาพูดไม่ได้”

ขูจุดขายนโยบาย-ชื่อนายกฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่าชัยชนะของ พปชร.จะมาจากนโยบายหรือคนที่จะเสนอเป็นนายกฯ นายอุดมกล่าวว่า มีหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ บุคลากรของพรรคและนโยบาย นโยบายมีความสำคัญมาก ขณะที่ตัวแทนของพรรคที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องดูว่าประชาชนชอบหรือไม่ จะทำงานตามนโยบายที่พรรคประกาศได้หรือไม่ มีประสบการณ์และผลงานหรือไม่ จะไม่ทำนโยบายสวยหรู แต่ทำจริงไม่ได้ และบุคลากรจะต้องมีประสบการณ์ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่ พปชร.นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือบุคลากร จะเป็นที่ถูกใจประชาชน (อ่านรายละเอียด น.8)

ยันพปชร.ต่างกับสามัคคีธรรม

นายอุดมให้สัมภาษณ์กรณีเสียงการ

วิจารณ์การทำพรรคการเมืองของ พปชร.ที่มีอดีต ส.ส.จากพรรคต่างๆ เข้ามาร่วมงาน อาจซ้ำรอยกับพรรคสามัคคีธรรมว่า ยืนยันว่าอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองของ พปชร.นั้นจะไม่ซ้ำรอยกับการทำการเมืองของพรรคสามัคคีธรรมแน่นอน เพราะการทำการเมืองของ พปชร.จะยึดหลักที่ให้ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศ ไม่ใช่พรรคที่เกิดจากการสั่งการและกำหนดทิศทางจากคนแคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง บุคลากรทุกคนใน พปชร.มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คืออยากให้ประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีต ยืนยันว่าแนวทางการขับเคลื่อน พปชร.จะไม่ซ้ำรอยการเมืองในอดีตอย่างแน่นอน

‘สนธิรัตน์’ อ่อนคนหนองบัวลำภู

ที่ จ.หนองบัวลำภู นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเลขาธิการพรรค พปชร. พร้อมนายชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งพรรคและกรรมการบริหาร

พรรค นางวลัยพร รัตนเศรษฐี กรรมการบริหารพรรค น.ส.ภัทรา วรามิตร อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ และนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคไทยรักไทย หรือแรมโบ้อีสาน ลงพื้นที่พบประชาชนที่ตลาดชุมชนห้วยเตือ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ในเวทีโครงการต่อยอดลานค้าชุมชนห้วยเตือ (ตลาดประชารัฐ) เพื่อรับฟังปัญหาที่ดินของประชาชน มีนายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อสม. เกษตรกร ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเกือบ 1,000 คน ต้อนรับและรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่ากับชาวบ้านว่าหนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม ผู้คนน่ารักใจดี หากเป็นหมู่จะมาเป็นเขยเมืองหนองบัวลำภู การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาสิ่งที่ชาวบ้านอยากทำ และมาในฐานะเลขาธิการ พรรคเพื่อรับสมัครสมาชิกพรรค เพื่อให้พี่น้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่เข้าสู่การเมือง หากอยากให้มีครั้งที่สองขอให้สมัครเป็นสมาชิกพรรค. จากนั้นแนะนำนางศรัณยา สุวรรณพรหม เป็นตัวแทนพรรคลงสมัคร ส.ส.เขต จากนั้นเดินทางไป ต.ฝั่งแดง อ.นาแก เพื่อพบเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และร่วมงานบุญคุณลานข้าว ที่บ้านฝายหิน ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง

‘ปิยะณัฐ’ เข้าร่วมพรรค.

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายปิยะณัฐ วัชรภรณ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และอดีต ส.ส.ศรีสะเกษ หลายสมัย พร้อมนางวิจิตรา วัชรภรณ์ อดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภรรยา ร่วมสมัครเป็นสมาชิก พรรค.หลังวางมือทางการเมืองเนื่องจากมีปัญหาลูกสาวจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

‘กัลยา-มานิต’ ย้ายชบพรรค.อีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายนางกัลยา รุ่งวิจิตรชัย อดีต ส.ส.สระบุรี พรรค ประชาธิปัตย์ นายมานิต นพอมรบดี อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรค มีนายณัฐพล ทัพสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค พปชร.ต้อนรับ นางกัลยาให้สัมภาษณ์ว่า ได้ออกกับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับรองไม่มีความขัดแย้งใดๆ เพราะแนวทางทั้งพรรค ประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐไม่แตกต่างกัน ทั้งสองพรรคก็มีความขัดแย้งกันมาก นัก รวมทั้งสถานการณ์ในพื้นที่ จ.สระบุรี ก็ไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก จึงมั่นใจและได้ตัดสินใจเข้าร่วมพรรค พปชร.

สมัครดีถอยให้กลุ่มกำแพงเพชร

นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิก พปชร.และอดีตโฆษกกลุ่มสามมิตร กล่าวถึงกรณีอดีต ส.ส.กำแพงเพชร พท. ย้ายมาสังกัด พปชร.ว่า ยอมรับว่าทำให้เกิดการทับซ้อนกับผู้สมัครที่นายสมัครดี เทพสุทิน แกนนำ พปชร. คัดเลือกไว้ ทำให้นายสมัครดีต้องเร่งทำความเข้าใจ ขณะเดียวกันต้องให้เครดิตกับอดีต ส.ส.ที่ย้ายมาด้วย ทั้งนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคได้หารือกัน โดยเบื้องต้นจะให้เครดิตกับอดีต ส.ส.เป็นตัวหลักที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครของกลุ่มนั้น 3 คน ยินดีช่วยเพื่อความสำเร็จของพรรคต่อไป ส่วนอีก 1 คนจำเป็นต้องย้ายไปลงสมัครกับพรรคอื่นได้พูดคุยและจากกันด้วยดี

26พ.ย.เปิดรับถึงเที่ยงคืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสมัครสมาชิกพรรคในวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จะต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 90 วันนั้น หากมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะผู้มีชื่อเสียง รวมถึงอดีต ส.ส.บางคนที่อยู่ระหว่างตัดสินใจหรือยังมีการกิจอื่นเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกด้วย อาทิ นายदनัยฤทธิ์ วัชรภรณ์ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย น้องชายนายปิยะณัฐ วัชรภรณ์ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคไทยรักไทย ที่สมัครสมาชิกพรรคเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทีมสระบุรี นำโดยนายปริญญา วันทา ที่ปรึกษา อบจ.สระบุรี ทีมงานของ ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร มาสมัครสมาชิก โดยรายชื่อของผู้สมัคร ส.ส.สระบุรี 3 เขต ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เขต 2 นายสมบัติ อานาคะ และ เขต 3 นายปริญญา วันทา ทั้งนี้ พปชร.จะเปิดรับสมัครสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเวลา 24.00 น.

เจ้หน้อยนำลงพื้นที่นครพนม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือก

ตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) เดินทางมารับสมัครสมาชิกพรรคที่ จ.นครพนม พร้อมด้วยอดีต ส.ส. อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายอดิสร เพียงเกษ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายหนูศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายเกษม อุประ อดีต ส.ส.สกลนคร, พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต ส.ส.นครพนม, นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ อดีต ส.ส.นครพนม, นายไตรรงค์ ติธรรม อดีต ส.ส.บึงกาฬ และ นายเศกสิทธิ์ โวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด

ลั่นพท.แก้ราคายางต่ำได้

ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์และคณะ เดินทางมารับฟังความคิดเห็นและรับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนชาวสวนยางพารา ที่ อ.นาแก จ.นครพนม มีประธานเครือข่ายสวนยางตำบลพุ่มแก เป็นตัวแทนเล่าปัญหาราคายางพาราตกต่ำถึง 7 กิโลกรัม 100 บาท และมีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะมีนโยบายอุดหนุนยางพารา 2 หมื่นล้านบาท แต่ชาวบ้านมองว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ควรเอางบประมาณมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และวันนี้ พท.ได้ลงมารับฟังปัญหาของชาวสวนยางพาราแล้ว อยากให้ช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาราคายางให้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า หลังจากได้ฟังปัญหาทั้งหมดแล้ว พท.จะขอเอาปัญหาพื้นที่อำเภอมาแกไปเป็นต้นแบบปัญหาที่ได้รับฟังมาทั้งหมดพรรค พท.เห็นสอดคล้องและมองการแก้ปัญหาไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถบอกวิธีแก้ปัญหาได้เพราะติดคำสั่งมาตรา 44 อยู่ อยากให้ประชาชนชาวสวนยางมั่นใจว่า พท.จะแก้ปัญหาราคายางได้ เพราะในอดีต สมัยที่เป็นรัฐบาลก็เคยทำราคายางสูงสุดมาแล้ว

ให้ปชช.ตัดสินใจเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการ พท. ได้โพสต์ข้อความ โดยระบุว่า "เวลาเปลี่ยน ทำให้คนบางคนเปลี่ยนความจริงที่ซมขึ้นยิ่งในชีวิตของใครหลายคน ใครจะอยู่ ใครจะไป ก็ว่ากันไป เราเคารพในการตัดสินใจของทุกคน ถ้าไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรมก็ตามสบาย เราล้วนเป็นไท ทั้งความคิดและจิตวิญญาณ วันเลือกตั้ง 24

กุมภาพันธุ์ ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจ คิดข้อเตือนใจ จากมิตรสหายท่านหนึ่ง”

พท.ชัดดูแลอะตั้รบ.ม่ได้

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษก พท. กล่าวว่า รู้สึกทหดหู่ใจในพฤติกรรมกรการเมืองบางพรรคการเมืองที่ค่อนข้างได้เปรียบพรรคการเมืองอื่นและใช้พลังดูดเพื่อให้นักการเมืองเข้ามาสังกัดพรรคจำนวนมากที่สุดหวังจะชนะเลือกตั้ง จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และกำลังถูกสังคมนักวิชาการตั้งคำถามว่า จงใจอ้างเอาคดีความมาบับ และเอาการแบ่งเขตมาบับให้ย้ายพรรคใช่หรือไม่

“การดูดนักการเมืองเข้าสังกัดพรรคให้เป็นพรรคการเมืองใหญ่โดยละทิ้งอุดมการณ์ที่ดี ไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่ดีของนักการเมืองที่จะมาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวหวันใจว่าจะทำให้การเมืองไทยเดินถอยหลังลงคลอง ขอเตือนด้วยความหวังดีว่า ระวัจจะซ้ำรอยกับพรรคสามัคคีธรรมในอดีต ที่ใช้วิธีทั้งดูด ทั้งบับ ให้อัด ส.ส.มาเข้าพรรค สุดท้ายแม้จะชนะเลือกตั้งแต่ก็กลายเป็นพรรคตันธารแห่งความขัดแย้ง ที่สังคมนักวิชาการไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้” นางลดาวัลลิ์กล่าว

‘เฉลิม’ทำให้พชช.ซีใครคิดผิด

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.)

โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก กรณีข่าวการย้ายพรรค ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ระบุว่า “เพื่อนสมาชิกนักการเมืองที่เคารพรัก วันนึ่งเป็นโอกาสสุดท้าย ที่ท่านจะตัดสินใจสังกัดพรรค บรรดาผู้ที่เปลี่ยนแปลงสังกัดพรรค ไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นอย่างไร ไม่มีใครรู้จริงเท่าตัวท่านเอง แต่ละคนมีภูมิด้านท่านไม่เหมือนกัน ผมเคารพในการตัดสินใจของท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ และคงพบกันในอนาคตเลือกตั้ง ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจว่าใครจะกลับเข้าสู่สภา แล้วเมื่อถึงวันนั้น ความต่งแท้จะปรากฏว่าใครคิดผิด คิดถูก ผมมองทุกท่านเป็นมิตร ถึงจะอยู่ต่างพรรค แต่เป็นพวกเดียวกัน ขอให้ทุกท่านโชค

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

อุตตม

ดี รักจากใจ ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง”

ไวโดนูดุดหาคคนแทนม่ทัน

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต ส.ส.นครพนม พท. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์ของ พท. ระบุว่า พท.หัวใจคือ

ประชาชน ผ่านร้อน ผ่านหนาว มาอย่างอดทน เสียสละ เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยหวังที่จะเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาประชาชนและประเทศชาติเมื่อประชาชนให้โอกาส จากพรรคไทยรักไทยสู่พรรคพลังประชาชน จนมาเป็น พท.ในปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แม้จะถูกยุบแล้ว ยุบอีก ยังอยู่ในใจประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน กรณีที่เพื่อน พี่ น้อง จำเป็นจะต้องย้ายออกไปจากพรรคด้วยเหตุใดก็ตามถือเป็นสิทธิ แม้บางคนจะย้ายไปอยู่ขั้วที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจตรงกันข้ามกับอุดมการณ์ของพรรคสุดท้ายประชาชนจะพิจารณาเองว่า เหตุผลในการลาออกสมเหตุสมผลหรือไม่ มีกรณีเดียวที่ทำให้ลำบาก คือ กรณีการลาออกจากพรรคเพื่อไทยในวันสุดท้ายก่อนครบ 90 วัน ที่พรรคจะมีสิทธิส่งบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งส่งผลให้ พท.แทบจะไม่มีทางหาคนลงสมัครแทนได้ทัน

พท.ปรับดัน'นลินี'นั่งหัวหน้า

นางศุภกานต์ สุประการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ อ.สารภี เขต 1 ในฐานะผู้ประสานงานพรรคเพื่อธรรม (พธ.) จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า พรรค

พฤศจิกายน 2561

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

● วันรับเอกสารการสมัคร
○ วันยื่นใบสมัคร

ยื่นได้แล้ว ใบสมัคร ส.ว. 26-30 พ.ย.นี้

กรรพิกมมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic
(26.11.18)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในวันยื่น

- ใบสมัคร (ส.ว.17)
- เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร (ส.ว.18)
- หนังสือรับรองความรู้หรือทำงานในกลุ่ม (ส.ว.19)
- เอกสารอื่นตามประกาศรับสมัคร
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท (เงินสด)
- หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากองค์กร/กลุ่ม (ส.ว.20)
- หนังสือยินยอมให้แนะนำชื่อ (ส.ว.21)

สมัครด้วยตัวเอง เอกสารข้อ 1 ถึง 5

สมัครด้วยตัวเอง พร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร เอกสารข้อ 1 ถึง 7

ข้อมูล : กกต.

ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูกา อ.สันกำแพง มีวาระเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิม เนื่องจากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคได้ลาออกและสมัครเป็นสมาชิก พท.อีกครั้ง มีสมาชิกร่วมประชุม 260 คน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางนลินี ทวีสิน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนัก เป็นหัวหน้า พรร. แทนนายสมพงษ์ พร้อมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวม 9 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ นางนลินี เดินทางกลับกรุงเทพฯทันที สำหรับนางนลินีเคยเป็นรองหัวหน้า พรร.เมื่อการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายนหรือกว่า 2 เดือน ก่อนรับตำแหน่งหัวหน้าพรรค.

'สมชัย'สมัครสมาชิกปชป.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางมายังพรรค ปชป. เพื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรค โดยมีนายสรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรค ปชป. น.ต.สุธรรม ระหงษ์ ผอ.พรรค และนายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ มาให้การต้อนรับ ซึ่งนายสมชัยได้เลือกสมัครสมาชิกแบบตลอดชีพ จากนั้นนายสรรเสริญได้สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีฟ้าสัญลักษณ์ของพรรค ปชป.ให้กับนายสมชัย ทั้งนี้ นายสมชัยได้สวมเสื้อเชิ้ตสีแดงเลือดหมู เป็นเสื้อตัวเดียวกับวันที่ใส่ออกมาจากการทำหน้าที่ กกต.

นายสมชัยกล่าวว่า วัฒนธรรมการเมืองไทย มองเรื่องการสมัครสมาชิกพรรคเป็นเรื่องไกลตัวประชาชน อยากจะบอกว่าถ้าประชาชนทุกคนเห็นว่าการเมืองไทยมีความสำคัญ อยากให้ตัดสินใจสมัครพรรคไหนก็ได้ที่คิดว่าเป็นพรรคที่ดี มาที่นี่ไม่ได้มุ่งหวังอะไร เป็นเรื่องที่ต้องการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ส่วนจะดำเนินกิจกรรมอะไรภายใน ปชป.แล้วแต่กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จะเป็น ผู้พิจารณาเองว่าอยากจะใช้ทำอะไรบ้าง จากนี้ไปความคิดทางการเมืองต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางสาธารณะจะอาศัยช่องทางเสนอผ่านทาง ปชป.เพื่อให้เป็นช่องทางพัฒนา นโยบายต่างๆ ด้วย

สนลงส.ส.สมุทรสาคร-กทม.

ผู้สื่อข่าวถามว่า สนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่า ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้ เพราะการทำประโยชน์ให้บ้านเมืองไม่จำเป็นต้องลงสมัครเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าพรรคเห็นว่าสามารถลงเลือกตั้งได้ก็แล้วแต่พรรค ถ้าหากเห็นว่าจะเก็บไว้พูดมากๆ ต่อประชาชนก็เก็บไว้ได้ ขออย่ามองว่าจะทำอะไรหรือเรียกร้องอะไร เพราะไม่มีขอเรียกร้องใดๆ

เมื่อถามอีกว่าสนใจสมัคร ส.ส.เขตใดเป็นพิเศษหรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่า ยังไม่เคยพูดคุยกับ กก.บห. แต่ส่วนตัวเกิดที่ จ.สมุทรสาคร ถ้ามีที่ว่าง และคิดว่าเหมาะสมและไปได้นอกจากนี้ ชีวิตการเรียนและการทำงานของตนส่วนใหญ่ก็อยู่ใน กทม.ในพื้นที่ กทม.ก็สนใจอยู่เหมือนกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคจะเห็นสมควรส่วนสิ่งที่อยากผลักดันมากที่สุดคือ กฎหมายสูงสุด ที่ไม่อาจพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนได้ จึงจำเป็นต้องทำหน้าที่ผลักดันให้พรรคการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตรอง ผบ.ชน.เจ้าของฉายา "มือปราบहुด้" จะเดินทางมาสมัครสมาชิกพรรค ปชป.

ชทพ.ตั้ง'ประภัตร'ปธ.คัดส.ส.

นายยุทธพล อังกินันทน์ รองหัวหน้าและโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เปิดเผยว่า น.ส.กัญญา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายนิกรเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย โดยการแต่งตั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นั้นเป็นมติจากที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ข่าวทะเลคน

โหวตฉลุย 2 กกต.

'เลิศวิโรจน์-ฐิติเชษฐ'

ส. กานิตบัญญัติแห่งชาติลงมติรอบเดียว ผ่านฉลุย

เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ฐิติเชษฐ นุชนาฏ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ เป็น กกต. ที่เหลืออีก 2 คน

ด้วยคะแนนเห็นชอบ 148 และ 149 ตามลำดับ

ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสนช. ที่มีอยู่ 240 คน

ส่งผลให้ กกต. มีสมาชิกครบ 7 คน

เลิศวิโรจน์ เกิด 19 ก.ย. 2501

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราม



เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ



ฐิติเชษฐ นุชนาฏ

ตำแหน่ง วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากเซินทรัล นิวอิงแลนด์ คอลเลจ ออฟ เทคโนโลยี ปรินซ์โทป บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

รับราชการเติบโตมาจาก สายนานชลประทาน

อธิบดีกรมชลประทาน ปี 2555, รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ 8 ส.ค. 2560 นั่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ก่อนเกษียณ ก.ย. 2561 ขึ้นสมัครเป็น กกต. ในโควตาที่ว่าง 2 เก้าอี้ นั่งเก้าอี้ กกต. สมใจ

ข้อมูล

ฐิติเชษฐ นุชนาฏ เกิด 25 ต.ค. 2501

นิติศาสตร์บัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬารามคำแหง นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ทนายความ และที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นุรักษ์ มาประณีต) และที่ปรึกษาสมัชชุนุรักษ์เป็นประธานศาลรธน.

สมัครเข้ารับสรรหา ฝ่าด่านสำเร็จ เป็น 1 ใน 7 เลือกกกต.

'เสรีพิศุทธ์'จีบลด'กฤษฎา'แก๊ยงพาราลัมเหลว

ไทยโพสต์ ● เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นาย กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลาย แห่งได้เริ่มสนองนโยบายรัฐบาล โดย ได้ใช้งบประมาณของ อปท.ไปจัดทำ โครงการทำถนนด้วยยางพารา ขณะ เดียวกันมีรายงานว่า การใช้งบประ มาณของ อปท.บางแห่งยังมีปัญหา การอนุมัติหรือการใช้จ่ายตามระเบียบ ว่าด้วยการงบประมาณของ อปท.นั้น จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบติดตามปัญหาการใ้ช้ ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

1.ให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดเพื่อ สอบถามเจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่ถึงการ จัดทำโครงการใช้ยางพาราของ อปท.ที่ กำลังจะเริ่มดำเนินการหรือดำเนินการ ไปแล้วนั้น มีปัญหา อุปสรรคเรื่องการ อนุมัติ การใช้งบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย ในเรื่องใดหรือไม่ พร้อมทั้งให้ ลงไปตรวจสอบติดตามการทำถนนหรือ โครงการใช้ยางพาราในโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ว่ามีปัญหาในการจัดซื้อน้ำยาง จากเกษตรกรหรือไม่ รวมทั้งมีความ ก้าวหน้าอย่างไร พร้อมทั้งให้รายงาน ปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้า ให้เกษตรกรและสหกรณ์ส่วนกลางทราบ ทุกระยะ

2.ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ การยางแห่งประเทศไทย ประสานกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ กรมบัญชีกลาง เพื่อหารือในแนวทาง การแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติใน พื้นที่โดยเร็ว

3.ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และกรมทางหลวง ชนบท หรือหน่วยรัฐอื่นๆ เพื่อหารือให้ พิจารณาสับสนุนการใช้ยางพาราใน ถนนสายรองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้ งบประมาณเหลือจ่ายปี 2561 หรือปี 2562 หรืองบประมาณกลางปี

4.ให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ประสานงานกับสำนักงานจังหวัด เพื่อขอให้พิจารณาเสนอผู้ว่าฯ จังหวัด พิจารณาสับสนุนให้ใช้เงินงบประมาณ เหลือจ่ายจากงบประมาณพัฒนา จังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดมาใช้ในโครง การการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

และ 5.ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกเขตออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐในพื้นที่ จังหวัดตามข้อ 1-4 อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ให้ถือว่าการตรวจราชการตามโครง การนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องให้ ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษด้วย

“ขณะนี้ได้รับรายงานว่า อบจ. หนองบัวลำภูได้อนุมัติตั้งฯ สร้างถนน เป็นแห่งแรก เป็นถนนสาธิต ตาม นโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราใน หน่วยงานรัฐ โดยซื้อน้ำยางสดจาก กลุ่มเกษตรกรห้วยเตือ 1,200 กก.และ จากสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนทัน ยางทอง จำกัด 1,200 กก. มาทำถนน ยางพาราที่หมู่ 4 บ้านหินลับ ต.หนอง สวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภูแล้ว ใน ราคา กก.ละ 26.67 บาท ถือว่าราคาดี กว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าเติมน้ำยากัน ยางจับตัวเป็นก้อน” นายกฤษฎากล่าว ด้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียา เวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว

ถึงการแก้ปัญหายางพาราของรัฐบาล ว่า เป็นการแก้ปัญหาที่แย่มาก เพราะ เมื่อทราบข่าวชาวบ้านจะเดินขบวนกินน้ำ งบ 2 หมื่นล้านบาท หรือมาตรการช่วย เหลือไร่ละ 1,800 บาท เพื่อหยุดการ เดินขบวน ถือว่าเอาเงินภาษีประชาชน ไปละลายน้ำ ขณะที่ราคายางก็เหมือน เดิม การแก้ปัญหาเช่นนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ ถือว่า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความรับผิดชอบ และไม่ทำประโยชน์เพื่อประชาชน และบ้านเมืองอย่างเต็มที่

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า ราคา ยาง 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาท ตกต่ำ มา 4-5 ปีอย่างต่อเนื่อง หากตนมี อำนาจจะทำให้ยางพารากิโลกรัมละ 60 บาทแน่นอน หากอยากทราบว่ ทำอย่างไรให้ยางราคากิโลกรัมละ 60 บาท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเกษตรและ สหกรณ์ มาขอคำปรึกษาตนก็ได้ และ จะเสริมประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆ ให้ไป แก่ไข อาทิ ปาล์มและประมง ที่วันนี้ ชาวบ้านเดือดร้อนแสนสาหัสเหลือเกิน เพราะไม่มีอำนาจต่อสู้กับเผด็จการ

“สถานการณ์เช่นนี้ต้องเปลี่ยน ตัวรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทั้งหมด หากยังให้ทำงานอยู่ต่อไป ชาวบ้านจะ ลำบาก และยิ่งรัฐบาลจะลืบทอดอำ นาจต่อไปผ่านพรรคพลังประชารัฐ ที่ รวมดาวสีด้าเข้ามายิ่งกว่าตลาดนัด ยิ่ง น่ากลัว เพราะอยู่มา 4 ปีกว่า มีมาตรา 44 ยิ่งแก้ปัญหาและเศรษฐกิจไม่ ได้เลย และยังต่อไปไม่มีมาตรา 44 จึงถือว่าเป็นฝันร้าย และความต่ำตม ของประเทศและประชาชนอย่างแท้ จริง หากคนพวกนี้กลับมามีอีกหรือไม่” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว.

ชายคาพระพิรุณ



การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีการบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ นำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ มีการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดได้ โดยแนวทางการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะยึดพื้นที่เป็นหลัก มีการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆ ไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลงเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 4,663 แปลง เกษตรกร 315,897 ราย พื้นที่ 5.41 ล้านไร่ ในการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นั้นได้เน้น

เรื่องตลาดนำการผลิตเป็นสำคัญ ทำให้ปัจจุบันแปลงใหญ่ที่ดำเนินการปี

สำหรับปี 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นคนปลูกปั้น และมีส่วนสำคัญในการออกแบบแนวทางปฏิบัติของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถือว่ามีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ปีนี้เมื่อรับหน้าที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีความพร้อมมากที่จะทำงานต่อได้ทันที และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ ในระดับเขต ทั้ง 9 เขต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด รวมทั้งผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร รวมกว่า 200 คน มาสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ทุกระดับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายโครงการ...

ด้านกรมหม่อนไหม โดย นางสาวศิริพร บุญชู รักษาการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นปลื้ม หลังจากส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนปี 2561เป้าหมายเกษตรกร 800 ราย แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ (1) กิจกรรมการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 200 ราย และ (2) กิจกรรมเลี้ยงไหมเพื่อผลิตแผ่นใยไหม 600 ราย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาตามนโยบายการทวงคืนผืนป่า เร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 9 แสนล้านไร่ แล้วพบว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไหมอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 6,000 บาท/เดือน และมีรายได้จากการเลี้ยงไหมผลิตแผ่นใยไหมไม่น้อยกว่าเดือนละ 10,000 บาท จึงนับว่าเป็นโอกาสดีของเกษตรกร ที่ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพราะนอกจากเกษตรกรจะมีรายได้แล้ว ยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างป่าต้นน้ำทางคืนผืนป่าและลดการบุกรุกพื้นที่ป่าจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกด้วย...

ขุนเกษตรฯ

กษ.บูรณาการวางแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ พัฒนาสุขภาพดินและพืชยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือสมาคมสถาบันวิจัยเกษตรแห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคแลกเปลี่ยนความคิดเห็น“สุขภาพดินและพืช” เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กทท.: นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของสุขภาพดินและพืชในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Regional Conference on the Role of Soil and Plant Health in Meeting Sustainable Development Goals (SDGs) in Asia Pacific Region) ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพฯ

นายลักษณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสมาคมสถาบันวิจัยเกษตรแห่งเอเชีย

และแปซิฟิก (APAARI) ได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินและสุขภาพพืชในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และรับทราบสถานการณ์เชิงนโยบายและโครงการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาสังคม นักส่งเสริม และองค์กรสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งทราบปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการดินและสุขภาพพืช เช่น

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคในการจัดการดินและสุขภาพพืชโดยสร้างความร่วมมือ เครือข่ายและโครงการวิจัยระดับภูมิภาคต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก APAARI ผู้แทนจากองค์กรวิจัยระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา สมาคมองค์กรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัย นักวิจัย ประชาสังคม ฯลฯ จัดขึ้น

ด้าน นายวราวุธ ชูธรรมรัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพของดินและพืชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สำหรับเรื่องดินนั้นไทยเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นประธานเครือข่ายความร่วมมือด้านดินแห่งเอเชียของ FAO และได้ขยายวาระการเป็นประธานวาระที่ 2 (2561-2564) ในส่วนของสุขภาพด้านพืชเป็นปัจจัยการผลิตที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและป้องกันความเสียหายต่อพืชในความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 คือการขจัดความหิวโหย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 คือสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้น กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้บรรจุเรื่องสุขภาพดินและพืชไว้ในแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งมีความมั่นใจว่า APAARI จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคต่อไป

“ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย อีกทั้ง FAO ได้เสนอให้ประกาศปี 2563 เป็นปีสุขภาพพืชนานาชาติ (International Year of Plant Health) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยและการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มีความเข้มแข็ง”

แปลงใหญ่โคนม-มันฯ-ข้าวโพด MOUซื้อขายผลิตผลการเกษตร

สรบุรี: นายอภิสิทธิ์ สุทธิ (มิตรภาพ) จำกัด กับผู้ขาย คือ สังกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง และแปลงใหญ่ข้าวโพด ทั่วประเทศและสหกรณ์ หลัง และแปลงใหญ่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ตำบลวังม่วง ซึ่งมี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลง เกษตรกรสมาชิกรวมทั้งสิ้น นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 135 ราย พื้นที่ 3,706 ไร่ มือการซื้อขายมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตาม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ นโยบายตลาดนำการผลิตของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี กล่าวว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สหกรณ์โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สหกรณ์ โดยเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม ทั่วดสระบุรีรวมทั้งหัวหน้าส่วน ได้บรรลุเป้าหมายร่วมกันใน ราชการกระทรวงเกษตรและ การเพิ่มมูลค่าการผลิต(ผู้ขาย) สหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ และการลดต้นทุนการผลิต (ผู้ เข้าร่วม ณ ที่ทำการกลุ่มแปลง ชื่อ) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น ใหญ่มันสำปะหลังตำบลวังม่วง ผู้นำการเชื่อมโยงตลาดทั้งด้าน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี คุณภาพปริมาณซื้อขาย และ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ลง ราคา ถือเป็นต้นแบบการซื้อขาย นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขยายระหว่างเกษตรกรด้วยกัน มือดังกล่าว เป็นการร่วมมือ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง กันระหว่างผู้ซื้อคือ เกษตรกร อย่างแท้จริง ผู้เลี้ยงโคนมแปลงใหญ่สห กรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค

(มิตรภาพ) จำกัด กับผู้ขาย คือ เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะ หลัง และแปลงใหญ่ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ตำบลวังม่วง ซึ่งมี เกษตรกรสมาชิกรวมทั้งสิ้น 135 ราย พื้นที่ 3,706 ไร่

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ การซื้อขายดังกล่าวเป็นการดำเนินการตาม นโยบายตลาดนำการผลิตของ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่ม ได้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มมูลค่าการผลิต(ผู้ขาย) และการลดต้นทุนการผลิต (ผู้ซื้อ) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้นำการเชื่อมโยงตลาดทั้งด้านคุณภาพปริมาณซื้อขาย และราคา ถือเป็นต้นแบบการซื้อขายระหว่างเกษตรกรด้วยกัน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างแท้จริง

บิ๊กกษ.บี'อปท.' เร่งใช้ยงทำถนนต้นราคา

รมว.เกษตรฯสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบปัญหาการใช้ยงพารา โดยเฉพาะนำไปสร้างถนน 8.8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ เพื่อสงปัญหาการคายตักดำ หลังมีรายงาน อปท.หลายแห่งติดขัดเรื่องอนุมัติงบ ▶ ต่อ : ยาง - หน้า 11

ยาง

พร้อมประสานคมนาคมหนุนใช้ยงสร้างถนนสายรองทั่วประเทศ ด้วยการใช้งบประมาณเหลือจ่าย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นายบุญชู บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ทั่วประเทศแล้วกว่า 8.8 หมื่นแห่ง แห่งละ 1 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งมีจังหวัดต้นแบบ คือ หนองบัวลำภู สงขลา อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับราคายางได้ จึงขอเป็นกำลังใจให้ทำสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สั่งการด่วนที่สุดให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ทุกพื้นที่ให้ตรวจสอบติดตามปัญหาการใช้ยงพาราในหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากพบ อปท.หลายแห่งยังมีปัญหาการอนุมัติหรือการใช้ยงตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณของ อปท. โดยให้ดูว่าติดขัดข้อกฎหมาย หรือระเบียบใดบ้าง เช่น การใช้งบประมาณเหลือจ่าย

การใช้งบฯ เงินสะสมหรืองบอื่น ๆ ของ อปท.หรือเงื่อนไขตามประกาศกำหนดราคากลาง นอกจากนี้ ยังให้ตรวจสอบติดตามการทำถนนหรือโครงการใช้ยงพารา ในโครงการอื่นด้วยว่ามีความก้าวหน้า หรือมีปัญหาการจัดซื้อน้ำยางจากเกษตรกรหรือไม่ และรายงานมาที่ส่วนกลางเป็นระยะเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ปัญหาโดยเร็ว

นายบุญชูกล่าวต่อว่า ปลัดกระทรวงเกษตรฯเร่งประสานงานกับ ปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ เพื่อหารือให้พิจารณาสนับสนุนการใช้ยงพาราในถนนสายรองทั่วประเทศ โดยใช้งบฯเหลือจ่ายปี 2561 หรือปี 2562 หรืองบฯกลางปีด้วย รวมทั้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานกับหัวหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อขอให้พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนให้ใช้เงินงบฯเหลือจ่ายจากงบฯ พัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มาใช้ในโครงการนี้อีกทางหนึ่งด้วย

รมว.เกษตรฯเปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หนองบัวลำภู อนุมัติงบฯสร้างถนนเป็นแห่งแรกเป็นถนนสาธิตตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยงพาราในหน่วยงานรัฐ โดยซื้อน้ำยางสดจากกลุ่ม

เกษตรกรห้วยเดื่อ 1,200 กิโลกรัม (กก.) และจากสหกรณ์กองทุนสวนยางโนนทันยางทอง จำกัด 1,200 กก. มาทำถนนยางพาราที่หมู่ 4 บ้านหินลับ ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู แล้ว ในราคากก.ละ 26.67 บาท ถือว่าราคาดีกว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าเด็มน้ำยากันยางจับตัวเป็นก้อน

ด้านนพ.ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หนองบัวลำภู กล่าวว่า ในการทำถนนสาธิตไว้ที่สาย นก. ถ. 10009 สายบ้านเก่าโกใต้-บ้านโนนงาม ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู ความยาว 200 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร คิดเป็น 1,200 ตารางเมตร ใช้ซีเมนต์ 240 ถุง ผสมดินลูกรัง ปลูกเกล้าให้เข้ากัน ต่อมาใช้น้ำยางพาราสดพ่นให้ทั่วผิวถนน แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและปลูกเกล้าถึง 4 รอบ แล้วจึงบดอัดให้แน่น ขณะนี้มี อบต. 43 แห่ง และเทศบาล 24 แห่ง แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางในจังหวัด ทั้งนี้ ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราความยาว 1 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร คิดเป็น 6,000 ตารางเมตร ใช้น้ำยางสด 12,000 กก.ราคา กก.ละ 26.67บาท คิดเป็นค่าน้ำยางสด 320,040 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าวัสดุอื่นๆ จะใช้งบฯ 1,130,040 บาท ในการสร้างถนนความยาว 1 กม. โดย จ.หนองบัวลำภู จะรับซื้อน้ำยางสดจากสถาบันเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และช่วยยกระดับราคายางให้สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

เดลินิวส์

ต้องจัดการเหี้ยมขาด

แม้ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(ส.ป.ก.) จะมีคำสั่งผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ราชหนึ่ง ในท้องที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ให้ไปชี้แจง เนื่องจากการตรวจสอบพบการกว้านซื้อที่ดิน จากเกษตรกรผู้ถือครองรายเดิม ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินจะแบ่งแยกหรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรฯ แต่ผู้ถือครองที่ดินที่ถูกคำสั่ง กลับยังคงดำเนินกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่อง โดยโฆษณาชวนคนไปเที่ยวทางสื่อสังคมออนไลน์

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.

กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือเตือนเอกชนที่ถูกเรียกให้ชี้แจงการถือครอง ต้องหยุดดำเนินกิจกรรมทันที เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นของ ส.ป.ก. ไม่ใช่ของเอกชน ดังนั้นจะต้องมาชี้แจงภายในกำหนด วันที่ 6 ธ.ค. นี้ ทั้งนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด เพื่อแก้ปัญหานายทุนบุกรุกพื้นที่ ส.ป.ก. นำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรและผู้ยากไร้ที่ทำกิน

ทั้งที่มีหลักกฎหมายชัดเจนถึงสิทธิการถือครอง

ที่ดิน ส.ป.ก. กระนั้น ก็ยังมีการโอนเปลี่ยนมือโดยไม่ถูกต้อง จึงมีการออกคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 ในกรณี 1. การมีพื้นที่ครอบครองเกิน 500 ไร่ และไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. จะใช้คำสั่ง คสช. ยึดคืนได้ทันที 2. สำหรับผู้ครองพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ถูกสั่งให้สิ้นสุดการเข้าทำประโยชน์หรือที่ซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. เกิน 100 ไร่ขึ้นไปและไม่ยอมย้ายออก ให้สิ้นสุดการเข้าทำประโยชน์ 3. กรณีที่ ส.ป.ก. ฟ้องขับไล่จนคดีถึงที่สุด และ ส.ป.ก. ชนะคดี แต่ยังไม่ยอมออก ก็ใช้อำนาจ ม.44 ยึดคืนได้

ในอดีตการดำเนินการกับการครองพื้นที่ เข้าทำ

ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ถูกต้องมักไม่ได้ผล เนื่องจากขาดความชัดเจนต่อเนื่องในนโยบาย ผู้กระทำผิด มักพยายามถ่วงเวลา แต่ด้วยอำนาจของ คสช. ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้กระชับขึ้น แต่ผู้ถือครองก็พยายามหาทางยืดเวลาด้วยวิธีการต่าง ๆ ในครั้งนี้ น่ายินดีที่ ส.ป.ก. เข้มแข็งและเฝ้าติดตามท่าทีของเอกชน เมื่อพบมีกิจกรรมก็สั่งหยุด ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐจะต้องทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่า การซื้อหา โอนที่ดิน ต้องศึกษา ทำตามกฎหมายไม่พยายามฝ่าฝืน เพราะสิ่งที่ได้จะไม่คุ้มกับความเสียหายภายหลัง.

'อุตตม' มั่นใจพปชร.ชนะเลือกตั้ง รบ.เสี่ยงข้างมาก

ทั้งนโยบาย-ผู้สมัครพร้อม
มติพรรค.ตั้ง'นลินี'นั่งหัวหน้า
ไอศ-สมพงษ์กลับเพื่อไทย
'สมชัย'ซบปชป.-ชูแก้รธน.

อดีต ส.ส.แห่งชาติพรรค'พปชร.'ยัน
วันสุดท้าย 'อุตตม' ลั่นชนะเลือก
ตั้งเป้ารัฐบาลเสี่ยงข้างมาก สถาน
งานต่อ มั่นใจ'นโยบาย-คน'พร้อม
พท.รับโดนดูดีอีกหาคนลงเขต
แทบไม่ทัน (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

อุตตม

กกต.พร้อมรับสมัครส.ว.26พ.ย.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ต.อ.จรุงวิทย์
ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(กกต.) กล่าวถึงความพร้อมการเลือก ส.ว.ว่า
การเลือก ส.ว.แบ่งเป็น3 ระดับ โดยวันที่
26-30 พฤศจิกายน จะเป็นการเปิดรับสมัคร
ส.ว.ระดับอำเภอ ซึ่งทางอำเภอก็จะเตรียม
สถานที่รับสมัครและเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอย
อำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาสมัครด้วยว่า
จะต้องทำอะไรหรือเตรียมเอกสารอะไร
บ้าง ซึ่งทางสำนักงานพร้อมคอยช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกหากติดขัดปัญหาใด
ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเลือก ส.ว.นั้น ได้
เน้นย้ำมาตลอดว่าอยากให้ผู้สมัครเตรียมตัว
ให้พร้อม ยากให้มาสมัครกันตั้งแต่วันแรกๆ
เพราะหากพบปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน

พร้อมแจกจัดต.คุยบักตู้7ธ.ค.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวต่อว่า สำหรับความ
คืบหน้าเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งในวันที่ 25

พฤศจิกายน 2561
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

● วันรับเอกสารการสมัคร
○ วันยื่นใบสมัคร

ยื่นได้แล้ว ใบสมัคร ส.ว. 26-30 พ.ย.นี้
กราฟิกมติชนรายวัน
Matichon Daily Graphic
(26.11.18)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในวันยื่น

- สมัครด้วยตัวเอง เอกสารข้อ 1 ถึง 5
- สมัครด้วยตัวเอง พร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร เอกสารข้อ 1 ถึง 7

- ใบสมัคร (ส.ว.17)
- เอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร (ส.ว.18)
- หนังสือรับรองความรู้หรือทำงานในกลุ่ม (ส.ว.19)
- เอกสารอื่นตามประกาศรับสมัคร
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท (เงินสด)
- หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากองค์กร/กลุ่ม (ส.ว.20)
- หนังสือยินยอมให้แนะนำชื่อ (ส.ว.21)

ข้อมูล : กกต.

พฤศจิกายนนี้ จะเป็นวันสุดท้ายที่สำนักงาน กต.จังหวัดเปิดรับคำร้อง คำคัดค้านต่างๆ เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง เมื่อปิดรับแล้ว ทางสำนักงาน กต.จังหวัดจะต้องนำเสนอให้ทางสำนักงานกต.ได้รับทราบ เรื่องการแบ่งเขต กต.จะเร่งพิจารณาให้เสร็จโดยเร็ว ส่วนกรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดวันหารือกับพรรคการเมือง ในวันที่ 7 ธันวาคมนั้น กต.จะรายงานความพร้อมเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

รับรองแล้ว27จาก42พรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการยื่นคำขอจดทะเบียนการเลือกตั้งพรรคการเมือง ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกลุ่มการเมือง ยื่นคำขอ จำนวน 124 กลุ่ม โดยนายทะเบียนออกไปรับรองแจ้งการจัดตั้งพรรค (พ.ก.7/2) จำนวน 127 กลุ่ม มีพรรคการเมืองที่ยื่นคำขอจัดตั้งพรรค จำนวน 42 พรรค กกต.มีมติรับรองเป็นพรรคการเมืองแบบสมบูรณ์แล้ว จำนวน 27 พรรค อาทิ พรรคพลังพลเมืองไทย พรรคประชาชนปฏิรูปพรรคอนาคตใหม่ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคประชาชนไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นต้น ส่วนอีก 15 พรรคการเมืองที่ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคกับทาง กกต.นั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานต่างๆ

วิษณุเชื่อ7ธ.ค.ชัดเจนปลดล็อก

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำหนดวันหารือร่วมกับพรรคการเมืองเพื่อปลดล็อกให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมือง ในวันที่ 7 ธันวาคมว่า คสช.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาจจะเป็นผู้เชิญพรรคการเมือง เพื่อหารือกันถึงแผนและแนวทางทางการเมืองตามโรดแมป โดยขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าในวันดังกล่าวจะได้ข้อสรุปใดบ้าง แต่มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าเป็นวันดังกล่าวน่าจะได้รับความชัดเจนในการปลดล็อกแน่ๆ แต่ไม่ทราบว่า จะมีการร่างระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกันขึ้น มาหรือไม่ อยู่ที่ คสช.จะพิจารณา

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนร่างกฎหมายต่างๆ ที่รัฐบาลอยากผลักดันให้สำเร็จนั้น ขณะ

นี้มีอยู่หลายฉบับ คาดว่าจะดำเนินการได้ทัน แม้จะมีความเสี่ยงในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ว่าจะพิจารณาได้เสร็จก่อน 15 กุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ ส่วนกรณี 4 รัฐมนตรีที่ไปร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นั้น ไม่เคยมาขอคำปรึกษาใดๆ เกี่ยวกับพรรค ไม่เคยรับปรึกษาอะไรนอกห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่เคยมาถามบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของพรรค

อุตตมมั่นใจพอชช.ชนะเลือกตั้ง

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงเป้าหมายการขับเคลื่อน พปชร.ในการเลือกตั้งปี 2562 ว่า "ผมมาทำ พปชร.ต้องหวังชนะเลือกตั้ง ไม่ว่าจะชนะอย่างไรก็ตาม พวกเราหวังว่าจะได้เข้ามาเป็นรัฐบาล เพื่อจะได้ทำงานต่อ จะต้องชนะ แต่รูปแบบใดนั้นเป็นเรื่องของอนาคต อาจเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะคุยกัน แต่ตั้งเป้าหมายคือชัยชนะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ที่อยู่บนพื้นฐานอุดมการณ์ที่มี อีกทั้งคาดหวังจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก ไม่ได้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพราะเสถียรภาพของรัฐบาลมีความสำคัญ หากมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล จะต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ มีเสียงมากพอที่จะทำงานได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ ส.ส.กี่ที่นั่ง แต่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบทั้ง 350 เขต และจะทำอย่างเต็มที่ พปชร.ทำไปอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ และหลายรูปแบบ ผลโพลน่าเชื่อมั่น แต่เอามาพูดไม่ได้"

ชูจุดขายนโยบาย-ชื่อนายกฯ

ผู้สื่อข่าวถามว่าชัยชนะของ พปชร.จะมาจากนโยบายหรือคนที่เสนอเป็นนายกฯ นายอุตตมกล่าวว่า มีหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกฯ บุคลากรของพรรคและนโยบาย นโยบายมีความสำคัญมาก ขณะที่ตัวแทนของพรรคที่จะส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง จะต้องดูว่าประชาชนชอบหรือไม่ จะทำงานตามนโยบายที่พรรคประกาศได้หรือไม่ มีประสบการณ์และผลงานหรือไม่ จะไม่ทำนโยบายสวยหรู แต่ทำจริงไม่ได้ และบุคลากรจะต้องมีประสบการณ์ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ ทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่ พปชร.นำเสนอ ไม่ว่าจะนโยบายหรือบุคลากร จะเป็นที่ถูกใจประชาชน (อ่าน

รายละเอียด น.8)

ยันพปชร.ต่างกับสามัคคีธรรม

นายอุตตมให้สัมภาษณ์กรณีเสียงการวิจารณ์การทำพรรคการเมืองของ พปชร.ที่มีอดีต ส.ส.จากพรรคต่างๆ เข้ามาร่วมงาน อาจซ้ำรอยกับพรรคสามัคคีธรรมว่า ยืนยันว่าอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองของ พปชร.นั้นจะไม่ซ้ำรอยกับการทำการเมืองของพรรคสามัคคีธรรมแน่นอน เพราะการทำการเมืองของ พปชร.จะยึดหลักที่ให้ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ ไม่ใช่พรรคที่เกิดจากการสั่งการและกำหนดทิศทางจากคนแค่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง บุคลากรทุกคนใน พปชร.มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คืออยากให้ประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีต ยืนยันว่าแนวทางการขับเคลื่อน พปชร.จะไม่ซ้ำรอยการเมืองในอดีตอย่างแน่นอน

'สนธิรัตน์' อ่อนคนหนองบัวลำภู

ที่ จ.หนองบัวลำภู นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเลขาธิการพรรค พปชร. พร้อมนายชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งพรรคและกรรมการบริหารพรรค นางวลัยพร รัตนเศรษฐี กรรมการบริหารพรรค น.ส.ภัทรา วรามิตร อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ และนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ อดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคไทยรักไทย หรือแรมโบ้อีสาน ลงพื้นที่พบประชาชนที่ตลาดชุมชนห้วยเตือ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ในเวทีโครงการต่อยอดตลาดชุมชนห้วยเตือ (ตลาดประชารัฐ) เพื่อรับฟังปัญหาที่ดินของประชาชน มีนายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อสม. เกษตรกร ผู้นำชุมชนและชาวบ้านเกือบ 1,000 คน ต้อนรับและรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล

นายสนธิรัตน์ กล่าวกับชาวบ้านว่า หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม ผู้คนน่ารักใจดี หากเป็นหนุ่มจะมาเป็นเขยเมืองหนองบัวลำภู การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาสิ่งที่ชาวบ้านอยากทำ และมาในฐานะเลขาธิการ พปชร.เพื่อรับสมัครสมาชิกพรรค เพื่อให้พี่น้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เป็นนักการเมืองหน้าใหม่เข้าสู่การเมือง หากอยากให้มีครั้งที่สองขอให้สมัครเป็นสมาชิก

พปชร. จากนั้นแนะนำนางศรัณยา สุวรรณพรหม เป็นตัวแทนพรรคลงสมัคร ส.ส.เขต จากนั้นเดินทางไป ต.ฝั่งแดง อ.นาแก เพื่อพบเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และร่วมงานบุญคุณลานข้าว ที่บ้านฝายหิน ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง

‘ปิยะณัฐ’ เข้าร่วมพปชร.

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายปิยะณัฐ วัชรภรณ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย และอดีต ส.ส.ศรีสะเกษ หลายสมัย พร้อมนางวิจิตรา วัชรภรณ์ อดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภรรยา ร่วมสมัครเป็นสมาชิก พปชร.หลังวางมือทางการเมืองเนื่องจากมีปัญหาลูกสาวจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

‘กัลยา-มานิต’ ย้ายชบพปชร.อีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายนางกัลยา รุ่งวิจิตรชัย อดีต ส.ส.สระบุรี พรรคประชาธิปัตย์ นายมานิต นพอมรบดี อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรค มีนายณัฐวุฒิ ใสสุวรรณ์ รองหัวหน้าพรรค พปชร.ต้อนรับ นางกัลยาให้สัมภาษณ์ว่า ได้บอกกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับรองไม่มีความขัดแย้งใดๆ เพราะแนวทางทั้งพรรคประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐไม่แตกต่างกัน ทั้งสองพรรคก็ไม่มี ความขัดแย้งกันมากนัก รวมทั้งสถานการณ์ในพื้นที่ จ.สระบุรี ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก จึงมั่นใจและได้ตัดสินใจเข้าร่วมพรรค พปชร.

สมศักดิ์ถอยให้กลุ่มกำแพงเพชร

นายธนากร วังบุญคงชนะ สมาชิก พปชร.และอดีตโฆษกกลุ่มสามมิตร กล่าวถึงกรณีอดีต ส.ส.กำแพงเพชร พท. ย้ายมาสังกัด พปชร.ว่า ยอมรับว่าทำให้เกิดการทับซ้อนกับผู้สมัครที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำ พปชร. คัดเลือกไว้ ทำให้นายสมศักดิ์ต้องเร่งทำความเข้าใจ ขณะเดียวกันต้องให้เครดิตกับอดีต ส.ส.ที่ย้ายมาด้วย ทั้งนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคได้หารือกัน โดยเบื้องต้นจะให้เครดิตกับอดีต ส.ส.เป็นตัวหลักที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้สมัครของกลุ่มนั้น 3 คน ยินดีช่วยเพื่อความสำเร็จของพรรคต่อไป ส่วนอีก 1 คนจำเป็นต้องย้ายไปลงสมัครกับพรรคอื่นได้พูดคุยและจากกันด้วยดี

26พ.ย.เปิดรับถึงเที่ยงคืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสมัครสมาชิกพรรคในวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จะต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 90 วันนั้น หากมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะผู้มีชื่อเสียง รวมถึงอดีต ส.ส.บางคนที่อยู่ระหว่างตัดสินใจหรือยังมีการกิจอื่นเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกด้วย อาทิ นายदनัยฤทธิ์ วัชรภรณ์ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย น้องชายนายปิยะณัฐ วัชรภรณ์ อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคไทยรักไทย ที่สมัครสมาชิกพรรคเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทีมสระบุรี นำโดยนายปริญญา วันทา ที่ปรึกษา อบจ.สระบุรี ทีมงานของ ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร มาสมัครสมาชิก โดยรายชื่อของผู้สมัคร ส.ส.สระบุรี 3 เขต ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เขต 2 นายสมบัติน อานาคะ และ เขต 3 นายปริญญา วันทา ทั้งนี้ พปชร.จะเปิดรับสมัครสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเวลา 24.00 น.

เจ้หน้อยนำลงพื้นที่นครพนม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) เดินทางมารับสมัครสมาชิกพรรคที่ จ.นครพนม พร้อมด้วยอดีต ส.ส. อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายอดิศร เพียงเกษ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, นายเกษม อุประ อดีต ส.ส.สกลนคร, พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต ส.ส.นครพนม, นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ อดีต ส.ส.นครพนม, นายไตรรงค์ ติธรรม อดีต ส.ส.บึงกาฬ และนายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด

ลั่นพท.แก้ราคาขายต่ำได้

ทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์และคณะ เดินทางมารับฟังความคิดเห็นและรับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนชาวสวนยางพารา ที่ อ.นาแก จ.นครพนม มีประธานเครือข่ายสวนยางตำบลพุ่มแก เป็นตัวแทนเล่าปัญหาราคายางพาราตกต่ำถึง 7 กิโลกรัม 100 บาท และมีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะมีนโยบายอุดหนุนยางพารา 2 หมื่นล้านบาท

แต่ชาวบ้านมองว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ควรเอางบประมาณมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และวันนี้ พท.ได้ลงมารับฟังปัญหาของชาวสวนยางพาราแล้ว อยากให้ช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาราคายางให้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า หลังจากได้ฟังปัญหาทั้งหมดแล้ว พท.จะขอเอาปัญหาพื้นที่อำเภอมาแกไปเป็นต้นแบบปัญหาที่ได้รับฟังมาทั้งหมดพรรค พท.เห็นสอดคล้องและมองการแก้ปัญหาไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถบอกวิธีแก้ปัญหาได้เพราะติดคำสั่งมาตรา 44 อยู่ อยากให้ประชาชนชาวสวนยางมั่นใจว่า พท.จะแก้ปัญหาราคายางได้ เพราะในอดีต สมัยที่เป็นรัฐบาลก็เคยทำราคายางสูงสุดมาแล้ว

ให้ปชช.ตัดสินใจวันเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูมิธรรม เวชชย เลขาธิการ พท. ได้โพสต์ข้อความ โดยระบุว่า “เวลาเปลี่ยน ทำให้คนบางคนเปลี่ยนความจริงที่ซมขึ้นยิ่งในชีวิตของใครหลายคน ใครจะอยู่ ใครจะไป ก็ว่ากันไป เราเคารพในการตัดสินใจของทุกคน ถ้าไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรมก็ตามสบาย เราล้วนเป็นไทยทั้งความคิดและจิตวิญญาณ วันเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจ คิดข้อดีข้อใจ จากมิตรสหายท่านหนึ่ง”

พท.ขัดคัดเยอะตั้งรบ.ไม่ได้

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษก พท. กล่าวว่า รู้สึกหดหู่ใจในพฤติกรรมการเมืองบางพรรคการเมืองที่ค่อนข้างได้เปรียบพรรคการเมืองอื่นและใช้พลังคัดเพื่อให้มีนักการเมืองเข้ามาสังกัดพรรคจำนวนมากที่สุดหวังจะชนะเลือกตั้ง จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และกำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามว่า ใจอ้างเอาคติความมาบิบบ และเอาการแบ่งเขตมาบิบบให้ย้ายพรรคใช้หรือไม่

“การคัดนักการเมืองเข้าสังกัดพรรคให้เป็นพรรคการเมืองใหญ่โดยละทิ้งอุดมการณ์ที่ดี ไม่คำนึงถึงคุณสมบัติที่ดีของนักการเมืองที่จะมาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวห้ว้นใจว่าจะทำให้การเมืองไทยเดินถอยหลังลงคลอง ขอเตือนด้วยความหวังดีว่า ระวังจะซ้ารอยกับพรรคสามัคคีธรรมในอดีต ที่ใช้วิธีทั้งคัด ทั้งบิบบ ให้ออดีต ส.ส.มาเข้าพรรค สุดท้ายแม้จะชนะเลือกตั้งแต่ก็กลายเป็นพรรคตันฮารแห่งความขัดแย้ง ที่ลั้งคมรั้งเกียจจนไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้” นางลดาวัลลิ์กล่าว



รับฟังปัญหา - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปช.) และกรรมการบริหารพรรค เดินทางพบปะประชาชนที่ตลาดชุมชนห้วยเตือ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ในเวทีโครงการต่อยอดลดการค้าชุมชนห้วยเตือเพื่อรับฟังปัญหา ที่ดินของประชาชน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

'เฉลิม'ทำให้ประช.ซีใครคิดผิด

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก กรณีข่าวการย้ายพรรค ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ระบุว่า "เพื่อนสมาชิกนักการเมืองที่เคารพรัก วันนี้นักเป็นโอกาสสุดท้าย ที่ท่านจะตัดสินใจสั่งกัดพรรค บรรดาผู้ที่เปลี่ยนแปลงสังกัดพรรค ไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นอย่างไร ไม่มีใครรู้จริงเท่าตัวท่านเอง แต่ละคนมีภูมิด้านท่านไม่เหมือนกัน ผมเคารพในการตัดสินใจของท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ และคงพบกันในสนามเลือกตั้ง ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจว่าใครจะได้กลับเข้าสู่สภา แล้วเมื่อถึงวันนั้น ความดองแท้จะปรากฏว่าใครคิดผิด คิดถูก ผมมองทุกท่านเป็นมิตร ถึงจะอยู่ต่างพรรค แต่เป็นพวกเดียวกัน ขอให้ทุกท่านโชคดี รักจากใจ ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง"

ไอ้คนสมัครพท.ตลอดชีพ

นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายฯ โพสต์ข้อความพร้อมกับใบเสร็จรับเงินภายหลังเข้าสมัครสมาชิก พท. ระบุว่า จอมยุทธ์ (ตุต) ทางการเมือง ป่าวประกาศไว้ว่าใครย้ายขั้วไปอยู่กับเขา นอกจากจะได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ผู้สมัครจะไม่โดนใบแดง ใบส้ม มึงบลงพื้นที่อย่างสิ้นเหลือ ได้เป็นรัฐบาล

ไม่ต้องกลัวอดอยากปากแห้ง และคดีความทั้งหมดของตัวเองและครอบครัวจะหลุดพ้นด้วย สำหรับตัวผม คุณพ่อโดนตัดสินจำคุกในฐานะคู่สมรส ที่เซ็นยินยอมให้คุณแม่ไปประมูลที่ดิน ตัวผมเองกำลังโดนฟ้องคดีฯ ข้อหาฟอกเงิน ญาติพี่น้องกำลังจะโดนข้อหาแต่ละเรื่องที่โถมเข้ามารุนแรงและหนักที่สุดเท่าที่ครอบครัวผมเคยเจอมา แต่การเป็นลูกทักษิณการจะท้อหรือกลับไปกลับมามันเป็นไปไม่ได้ เพราะมีแค่ 2 ทางคือ อยู่เงิบๆ รอล้อล่า หรือเดินหน้าต่ออย่างมีศรัทธาและอุดมการณ์เท่านั้น

"ในวันที่หลายคน มีความจำเป็นที่จะต้องไหลออก เพื่อรักษาอนาคตของตัวเอง และชีวิตครอบครัวเอาไว้ ผมคงทำได้แค่เดินไปสมัครเป็นสมาชิก พท. แบบประชาชนธรรมดาๆ คนหนึ่ง เพื่อที่หลังจากนี้จะได้เดินทางในฐานะสมาชิกพรรคไปพบพี่น้องเพื่อจะเชิญชวนทุกท่านที่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย เข้ามาร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน ออก 1 เข้าใหม่ 10 ออก 10 เข้าใหม่ 100 จะทำให้พวกที่ตีจากเพราะเห็นแก่อามิสทั้งหลาย ได้รู้และเข็ดหลาบว่าการปล้นประชาธิปไตยอาจทำได้แค่ชั่วคราว แต่เมื่ออำนาจกลับคืนสู่มือของประชาชนเมื่อใด เตรียมตัวได้ยืนคำว่ามันจบแล้วครับนาย ใครตัดสินใจผิดถูกอย่างไรวันที่ 24 กุมภาพันธ์ บัตร 40 ล้านใบในหีบ จะเป็นตัวตัดสิน" นายพานทองแท้ ระบุ

พร.ปรับดัน'นลินี'นั่งหัวหน้า

นางศุภกานต์ สุประการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ อ.สารภี เขต 1 ในฐานะผู้ประสานงานพรรคเพื่อธรรม (พธ.) จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า พรรคได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปู้คา อ.สันกำแพง มีวาระเพื่อเลือกคณะกรรมการ (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

อุตตม

บริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิม เนื่องจากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้า พธ.ได้ลาออกและสมัครเป็นสมาชิก พท.อีกครั้ง มีสมาชิกร่วมประชุม 260 คน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางนลินี ทวีสิน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนัก เป็นหัวหน้า พธ. แทนนายสมพงษ์ พร้อมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวม 9 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ นางนลินี เดินทางกลับกรุงเทพฯทันที สำหรับนางนลินีเคยเป็นรองหัวหน้า พธ.เมื่อการประชุมใหญ่สามัญของพรรค ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน หรือกว่า 2 เดือน ก่อนรับตำแหน่งหัวหน้าพธ.

'สมชัย'สมัครสมาชิกพชป.

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางมายังพรรค ปชป. เพื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรค โดยมีนายสรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรค ปชป. น.ต.สุธรรม ระหงษ์ ผอ.พรรค และนายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ มาให้การต้อนรับ ซึ่งนายสมชัยได้เลือกสมัครสมาชิกแบบตลอดชีพ จากนั้นนายสรรเสริญได้สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีฟ้าสัญลักษณ์ของพรรค ปชป.ให้กับนายสมชัย ทั้งนี้ นายสมชัยได้สวมเสื้อเชิ้ตสีแดงเลือดหมู เป็นเสื้อตัวเดียวกับวันที่ใส่ออกจากการทำหน้าที่ กกต.

นายสมชัยกล่าวว่า วัฒนธรรมการเมืองไทย มองเรื่องการสมัครสมาชิกพรรคเป็น

สวมเสื้อปป. - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีนายสรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรค ให้การต้อนรับสวมเสื้อแจ็กเก็ตสีฟ้าสัญลักษณ์ของพรรคให้กับนายสมชัย ที่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน

เรื่องไกลตัวประชาชน อาจจะบอกว่าถ้าประชาชนทุกคนเห็นว่าการเมืองไทยมีความสำคัญ อยากให้ตัดสินใจสมัครพรรคไหนก็ได้ที่คิดว่าเป็นพรรคที่ดี มาที่นี่ไม่ได้มุ่งหวังอะไร เป็นเรื่องที่ต้องการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ส่วนจะดำเนินกิจกรรมอะไรภายใน ปชป.แล้วแต่กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) จะเป็น ผู้พิจารณาเองว่าอยากจะทำอะไรบ้าง จากนี้ไปความคิดทางการเมืองต่างๆ นอกเหนือจากช่องทางสาธารณะจะอาศัยช่องทางเสนอนโยบายต่างๆ ด้วย

สนลงส.ส.สมุทรสาคร-กทม.

ผู้สื่อข่าวถามว่า สนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่า ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้ เพราะการทำประโยชน์ให้บ้านเมืองไม่จำเป็นต้องลงสมัครเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าพรรคเห็นว่าสามารถลงเลือกตั้งได้ก็แล้วแต่พรรค ถ้าหากเห็นว่าจะเก็บไว้พูดมากๆ ต่อประชาชนก็เก็บไว้ได้ ขออย่ามองว่าจะทำอะไรหรือเรียกร้องอะไร เพราะไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ

เมื่อถามอีกว่าสนใจสมัคร ส.ส.เขตใดเป็น



พิเศษหรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่า ยังไม่เคยพูดคุยกับ กก.บห. แต่ส่วนตัวเกิดที่ จ.สมุทรสาคร ถ้ามีที่ว่าง และคิดว่าเหมาะสมและไปได้นอกจากนี้ ชีวิตการเรียนและการทำงานของตนส่วนใหญ่ก็อยู่ใน กทม.ในพื้นที่ กทม.ก็สนใจอยู่เหมือนกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคจะเห็นสมควรส่วนสิ่งที่อยากผลักดันมากที่สุดคือ กฎหมายสูงสุด ที่ไม่อาจพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนได้ จึงจำเป็นต้องทำหน้าที่ผลักดันให้พรรคการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีต รอง ผบ.น.เจ้าของฉายา "มือปราบหูด้า" จะเดินทางมาสมัครสมาชิกพรรค ปชป.

ชทพ.ตั้ง'ประภัตร'ปธ.คัดส.ส.

นายยุทธพล อังกินันท์ รองหัวหน้า และโฆษกพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เปิดเผยว่า น.ส.กัญญา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายนิกรเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย โดยการแต่งตั้งตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง และเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง นั้นเป็นมติจากที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

สุโขทัยคึกคักลุยตั้งท้าว

ชื้อลอกกระทงเงินสะพัด 4ธค.เคาะชื้อปชวชชาติ เกษตรเร่งดันราคาพืชผล จี้แก้เหตุถนนยางสะดุด

คลังเลี้ยงชง ครม. 4 ธันวาคมเคาะชื้อล้อยางรถใหม่ได้ลดหย่อนภาษี พร้อมฟื้นชื้อปชวชชาติ รมว.เกษตรเร่งแก้ปัญหาล้าง อปท.ใช้งบทำถนนยาง (อ่านต่อหน้า 7)

สุโขทัย

รมว.เกษตรเร่งเร่งใช้ช่างทำถนน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกษม วัฒนสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ส่วนที่ดูแลเรื่องตรวจสอบติดตามปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯทุกเขต รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/เกษตรจังหวัดและอำเภอ และผู้อำนวยการ กยท.จังหวัดทุกจังหวัด ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราและขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งเริ่มสนองนโยบายดังกล่าวโดยได้ใช้งบประมาณของ อปท.ไปจัดทำโครงการทำถนนด้วยยางพารา

ขณะเดียวกันมีรายงานว่าการใช้เงินประมาณของ อปท.บางแห่งยังมีปัญหาการอนุมัติหรือการใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณของ อปท.นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1.ขอให้เกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการ กยท.จังหวัดประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดเพื่อสอบถามผู้บริหาร อปท.ว่าการจัดทำโครงการใช้

ยางพาราของ อปท.ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้วนั้นมีปัญหา อุปสรรคเรื่องการอนุมัติ การใช้งบประมาณตามระเบียบ กฎหมายในประเด็นเรื่องใดหรือไม่ เช่น การใช้งบประมาณเหลือจ่าย/การใช้งบประมาณเงินสะสมหรืองบประมาณอื่นๆ ของ อปท.หรือเงื่อนไขตามประกาศกำหนดราคากลาง ฯลฯ พร้อมลงไปตรวจสอบติดตามการทำถนนหรือโครงการใช้ยางพาราในโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ว่ามีปัญหาในการจัดซื้อน้ำยางจากเกษตรกรหรือไม่ ให้รายงานส่วนกลางทราบทุกระยะ

เร่งช่วย'อปท.'ทำถนนยาง

2.เมื่อกระทรวงเกษตรฯได้รับรายงานปัญหาอุปสรรค แล้วให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯประสานกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและหรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอธิบดีกรมบัญชีกลางเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่โดยเร็ว 3.ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯประสานงานกับปลัดกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทหรือหน่วยรัฐอื่นๆ เพื่อหารือให้พิจารณาสนับสนุนการใช้ยางพาราในถนนสายรองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2561 หรือปี 2562 หรืองบประมาณกลางปี (หากมี) ด้วย

4.ขอให้เกษตรจังหวัดประสานงานกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพื่อขอให้พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสนับสนุนให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณ

พัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมาใช้ในโครงการการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย 5.ขอให้ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรฯทุกเขตไปติดตามการดำเนินงานตามโครงการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐในพื้นที่ต่างๆ โดยใกล้ชิด ทั้งนี้ให้ถือว่าการตรวจราชการตามโครงการนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ จึงขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯวางระบบการตรวจและติดตามผลการตรวจราชการครั้งนี้ให้เป็นระบบเพื่อให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯทราบความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ และสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อบจ.หนองบัวลุ่มถนนยาง

นายเกษม วัฒนสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กยท.จังหวัดประสานงานกับผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ เพื่อจะได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแก้ไขให้ต่อไป ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่า อบจ.หนองบัวลุ่มถนนยางประมาณสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราเป็นถนนสาธิตแห่งแรกที่หมู่ 4 บ้านหินลับ ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลุ่มแล้ว

ด้าน นพ.ศราวุธ สันตินันตะรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลุ่ม กล่าวว่า ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดอบรมการก่อสร้างถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราโดยนำน้ำยางสดและน้ำยางพาราข้นมาทำถนนตามมาตรฐานงานดินซีเมนต์ของกรมทางหลวงชนบท ได้ทำถนนสาธิตที่สาย นก.ถ.10009 สายบ้านเก่าโกใต้-บ้านโนนงาม ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลุ่ม ยาว 200 เมตร กว้าง 6 เมตร คิดเป็น 1,200 ตารางเมตร ใช้ซีเมนต์ 240 ถุงผสมดินลูกรัง คลุกเคล้าให้เข้ากัน ต่อมาใช้น้ำยางพาราสดพ่นให้ทั่วผิวถนน แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและคลุกเคล้าถึง 4 รอบ แล้วจึงบดอัดให้แน่น

นายก อบจ.หนองบัวลุ่มกล่าวว่า ยังมี อบต. 43 แห่ง และเทศบาล 24 แห่ง แสดงความจำนงที่จะร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางใน

จังหวัด ทั้งนี้ ถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา ความยาว 1 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร คิดเป็น 6,000 ตารางเมตร ใช้น้ำยางสด 12,000 กก. กก.ละ 26.67 บาท คิดเป็นค่าน้ำยางสด 320,040 บาท เมื่อรวมค่าวัสดุอื่นๆ จะใช้งบประมาณ 1,130,040 บาท ในการสร้างถนนงานดินซีเมนต์ยางพาราความยาว 1 กิโลเมตร โดยทางจังหวัดหนองบัวลำภูจะรับซื้อน้ำยางสดจากสถาบันเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อช่วยยกระดับราคายางให้สูงขึ้น

‘กฤษฎา’จัดทัพแก้พีชราคาคอก

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายางพารา และมาตรการแก้ไขปัญหาราคาพีชผลเกษตรกรตกต่ำว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแผนให้ความช่วยเหลือและแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเร่งด่วน ว่ากระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือจังหวัดโดยตรง เพื่อเป็นการระบายยางในสต็อก ทำให้สถานการณ์ราคายางพาราในประเทศดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาในตลาดโลกหรือในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังเป็นไปตามกลไกตลาด แต่มองว่านโยบายแก้ปัญหายางของรัฐบาลจะช่วยทำให้สถานการณ์โดยภาพรวมดีขึ้น

“ส่วนราคาปาล์มน้ำมัน กระทรวงเกษตรฯได้ประสานกับกระทรวงพลังงาน เพื่อนำปาล์มไปใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งปี7 และปี20 โดยขณะนี้เข้าใจว่าทางภาคเอกชนการขนส่ง เช่น รถหัวลาก ก็รับนโยบายดังกล่าว มีการใช้ปี20 กันมากขึ้น ช่วยทำให้ราคาในภาพรวมดีขึ้น ทั้งนี้ทางกระทรวงได้ติดตามราคาพีชผลการเกษตรทุกรายการ ล่าสุดในรอบการประชุมกระทรวงสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่พบสัญญาณราคาพีชผลตกต่ำในลักษณะผิดปกติ อย่างไรก็ตาม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับนโยบายใหม่ในลักษณะนี้เช่นกัน ให้ตัวจังหวัดเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลัก เนื่องจากสามารถติดตามลงพื้นที่ได้รวดเร็ว” นายอนันต์กล่าว

ขงกรม.4ชค.ซื้อยางล้อรถหักภาษี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทรงรับซื้อยางล้อรถให้ประชาชนเปลี่ยนยางล้อรถยนต์อ่อนรับเทศกาลปีใหม่ และสามารถ

นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ว่าเบื้องต้นมาตรการดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน และยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากต้องดูความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการดังกล่าว มีระบบใครรองรับหรือไม่ และจะสามารถทำได้ตามที่หารือกันจริงๆ โดยคาดว่าจะสามารถนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รวมถึงความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือชาติที่เบื้องต้นรายละเอียดต่างๆ ยังเหมือนเดิมและยังอยู่ในขั้นตอนการหารือ เพื่อหาข้อสรุปของมาตรการดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อนำเข้าเสนอต่อ ครม. ในวันเดียวกัน

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 7

สุโขทัย

ทุ่ม5หมื่นล.ลดภาระคนจน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่งออกมาล่าสุด ว่า ทั้งหมดมาจากความต้องการของผู้มีรายได้น้อยที่ได้สำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 ซึ่งส่วนใหญ่อยากได้ช่วยเหลือ ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ช่วยเรื่องราคาสินค้าที่จำเป็น ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางแผนเตรียมการมานานแล้ว

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ผู้มีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560-22 พฤศจิกายน 2561 รัฐบาลได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 49,879.4 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ 47,209 ล้านบาท ร้านค้าชุมชน 79.8 ล้านบาท รถ บขส. 137.2 ล้านบาท ค่ารถไฟ 263.5 ล้านบาท ค่ารถไฟฟ้า 17.4 ล้านบาท และโอนเงินเข้ากระเป๋า e-money ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,172.5 ล้านบาท

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีรับรายงานว่าขณะนี้ร้านธงฟ้าประชารัฐกระจายอยู่ทั่วประเทศราว 50,000 ร้าน จากเป้าหมาย 100,000 ร้าน กว่าร้อยละ 50 เป็นสินค้าที่ผลิตในชุมชนและสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ข้าวสาร กะปิ

น้ำปลา และอาหารแปรรูป ไม่ใช่สินค้าที่มาจากบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น นายกฤษฎาว่านอกจากผู้มีรายได้น้อยจะได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็กในชุมชนท้องถิ่น และร้านค้ารายย่อย เช่น แผงจำหน่ายอาหารหรือรถเร่ ที่เข้าร่วมโครงการด้วย

ดีอีมองภาคอุตสาหกรรม5จีได้ก่อน

กรณีบริษัทเอกชนคือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดสาธิตทดสอบระบบ 5จี

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า การมาของ 5จี จะนำมาสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หรือที่เรียกว่า ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชัน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของ 5จี ต้องมีความพร้อม โดยรัฐบาลได้ประกาศเป้าหมายในการให้ประเทศไทยใช้ 5จี ในเชิงพาณิชย์ในปี 2563 อีกทั้ง ปัจจุบันสภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ไอทียู) อยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐาน 5จี ที่จะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นขั้นตอนที่สำคัญขณะนี้ คือ การทดลอง ทดสอบ เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้งาน โดยประโยชน์ที่จะได้รับจาก 5จี น่าจะเกิดกับภาคอุตสาหกรรมก่อนผู้ใช้งานทั่วไป

นางสาวอัจฉรินทร์กล่าวว่า ปัญหาอย่างหนึ่งของ 5จี คือ การลงทุนทำเครือข่าย ที่จากการศึกษาพบว่า ต้องมีการลงทุนปรับปรุงโครงข่ายที่มากกว่า 4จี อยู่ที่ 60-300% อีกทั้ง แผนการใช้งานคลื่นความถี่ รวมถึงหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่จะต้องเอื้ออำนวย โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องพิจารณา

นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมาการ กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมีการให้บริการ 5จี กระบวนการที่สำคัญ คือ การจัดสรรคลื่นความถี่ โดยกระบวนการที่ต้องดำเนินการ คือ การออกแบบตลาดของ 5จี ว่า จะมีโครงสร้างอย่างไร เพื่อให้การจัดสรรคลื่นเกิดการนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเอกชนจะได้ทราบว่า ควรจะลงทุนอย่างไร

กสทช.เร่งประมูลคลื่นใหม่เม.ย.62

นายประวิทย์กล่าวว่า กสทช.ได้เตรียมเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ สำหรับให้บริการ 5จี อาทิ คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 700 เมกะเฮิรตซ์ ทั้งนี้ ไม่อยากให้มองแต่เรื่องการมาของ 5จี เพียงอย่างเดียว แต่อยากชวนให้คิดว่า จะมีบริการ หรือเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาวิ่งบนโครงข่าย 5จี โดย กสทช.พยายามที่จะช่วยให้การขับเคลื่อน 5จี เดินหน้าไปได้ และคาดว่า เมื่อมีการให้บริการ 5จี ในเชิงพาณิชย์แล้ว ระบบ 4จี และ 5จี จะให้บริการควบคู่กันไม่อีกระยะหนึ่ง

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.คาดว่า การประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 โดยก่อนการประมูล กสทช.จะทบทวนหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ รวมถึงมูลค่าคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยอาจจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จะมีการขายเวลาออกไป รวมถึงการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ประเมินว่าคลื่นความถี่ที่จะนำประมูลใหม่แน่นอนได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ในส่วนที่เหลือ และคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งคาดว่าจะต้องดำเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ให้ได้ก่อน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ซึ่งได้ปรับปรุงร่างประกาศจากการนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ขั้นตอนต่อไปเตรียมประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อให้มีผลบังคับใช้การเรียกคืนคลื่นความถี่ต่อไป

ชี้ขึ้นดบ.กระทบเอสเอ็มอี

ว่าที่ร้อยเอกจิตรี ศิริธรรานนท์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นว่า ส่วนตัวคิดว่าควรชะลอไว้ก่อน โดยควรปรับขึ้นในปีหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจฐานรากของไทยยังไม่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าตัวเลขจีดีพีจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขเหล่านั้นมาจากภาคธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ อยู่แล้ว ที่หากมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยก็คงไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าที่ควร แต่ภาคส่วนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด จะเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย และพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยมากกว่า เนื่องจากหากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงิน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทำให้ต้องมีการดูว่าการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีตัวเลขชี้ว่าโตขึ้นนั้น ความจริงมันโตจริงๆ หรือไม่ แล้วโตในภาคส่วนใด

“ความจริง เหมือนมีสัญญาณว่าดอกเบี้ยจะปรับตัวขึ้นมาสักระยะแล้ว แต่หากจะปรับขึ้นจริง ก็อยากให้ออกปรับในช่วงที่เหมาะสมกว่านี้ โดยพื้นฐานการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นเพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นแนวทางในด้านเศรษฐศาสตร์ และการปรับอัตราดอกเบี้ยในแต่ละครั้ง ก็ปรับขึ้นโดยใช้การคาดการณ์ว่า ปรับประมาณเท่านี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว แต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเหมาะสมจริงๆ แล้วเหมาะสมเพราะอะไร ทำให้คาดการณ์ว่าหากก่อให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นก่อน น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น” ว่าที่ร้อยเอกจิตรีกล่าว

ลุ้นเลือกตั้งต้นส่งออกปี62โตดี

ว่าที่ร้อยเอกจิตรี กล่าวถึงเรื่องการส่งออกของไทยที่ดูเหมือนจะปรับตัวลดลงว่า คาดการณ์ว่าในปี 2562 การส่งออกจะดีขึ้น ซึ่ง

เป็นผลพวงมาจากไทยเองจะจัดการเลือกตั้งขึ้น ทำให้ทิศทางต่อนั้นจะเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น ส่วนตัวมองว่าสาเหตุที่การส่งออกปรับตัวลดลง เกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัวด้วย ทำให้ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ ไม่เพียงแต่ไทยเท่านั้น เพราะจริงๆ แล้วไตรมาส 1-2 การส่งออกของไทยทำตัวเลขได้ดีมาก แต่พอไตรมาส 3 กลับมีสัญญาณว่าการส่งออกจะปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นเรื่องระบบเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่แล้ว ส่วนหากการส่งออกปรับตัวลดลงและไม่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนนั้น เบื้องต้นเนื่องจากหลายภาคส่วนปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน จากเคยใช้แรงงานมนุษย์ เปลี่ยนมาใช้แรงงานจักรกล ทำให้การถูกเลิกจ้างหรือการปลดพนักงานออกอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการส่งออกไม่ได้

“อยากให้ดูเรื่องเศรษฐกิจภายในมากกว่า โดยเฉพาะการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถแข่งขันด้วยได้ จนทำให้ไม่มีจุดยืน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรให้ความสำคัญมากอีกหนึ่งเรื่อง และการปรับดอกเบี้ยขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเหล่านี้ เนื่องจากรายใหญ่มีศักยภาพมากพอที่จะไม่ได้รับผลกระทบโดยอยู่แล้ว” ว่าที่ร้อยเอกจิตรีกล่าว



นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการสามพลังประชารัฐ พร้อมสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา และติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายวีระศักดิ์ แก้วกล้า ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น พร้อมคณะข้าราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น